

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v giải quyết nội dung báo
chí đã phản ánh.

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 108-CV/TU ngày 02/6/2021 về việc tình trạng xung điện, xiếc máy khai thác thủy sản trái phép trên đầm Đê Gi, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Phù Cát, Phù Mỹ kiểm tra tình trạng sử dụng xung điện, xiếc máy để khai thác thủy sản trái phép trên đầm Đê Gi, cụ thể như sau:

Đầm Đê Gi có diện tích khoảng 2000 ha, thuộc địa bàn các xã Cát Minh, Cát Khánh (huyện Phù Cát) và xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ), có nguồn lợi thủy sản phong phú và đa dạng, tạo sinh kế cho nhiều hộ dân sống quanh đầm. Tuy nhiên, hiện nay một số hộ dân ven đầm Đê Gi vẫn sử dụng xung điện, xiếc máy khai thác thủy sản trái phép trên đầm theo kiểu tận thu, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, gây tác động xấu tới hệ sinh thái đầm. Qua kiểm tra, thống kê, hiện còn 81 hộ dân đang sử dụng xung điện, xiếc máy để khai thác thủy sản trái phép trên khu vực đầm Đê Gi, các hộ này thuộc địa bàn hai xã Cát Minh và Cát Khánh, huyện Phù Cát, trong đó tập trung chủ yếu tại xã Cát Minh là 75 hộ (thôn Đức Phổ I: 46 hộ, thôn Đức Phổ II: 29 hộ) và xã Cát Khánh còn 06 hộ ở thôn Ngãi An. Riêng các xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ), ngư dân thuộc địa bàn chỉ hoạt động khai thác thủy sản trên đầm bằng các nghề truyền thống, không có hộ dân sử dụng xung điện, xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm.

Theo báo cáo của UBND hai xã Cát Minh, Cát Khánh, các hộ dân có hoạt động xung điện, xiếc máy chủ yếu sinh sống bằng nghề chính là nuôi trồng thủy sản, làm muối và có hoạt động khai thác thủy sản trên đầm bằng các nghề cào nghêu, cào xìa, việc sử dụng xung điện, xiếc máy của các hộ này chỉ là nghề phụ, không thường xuyên. Thời gian gần đây, một phần do đời sống kinh tế khó khăn, nguồn thu nhập chính từ các nghề nuôi trồng thủy sản, làm muối bị thất thu, không có thu nhập cho nên một số hộ dân đã quay trở lại hoạt động khai thác thủy sản trên đầm bằng xung điện, xiếc máy và chủ yếu hoạt động lén lút vào đêm tối, ban ngày thì chỉ neo đậu tại bến; thời điểm hiện nay, tình hình thời tiết nắng nóng, khô cạn, nguồn lợi thủy sản trên đầm cũng rất hạn chế nên chỉ có khoảng hơn 10 phương tiện hoạt động hàng đêm; thu nhập trung bình của 01 tàu cá khai thác thủy sản bằng xung điện, xiếc máy trong một đêm cũng chỉ khoảng hai đến ba trăm ngàn đồng.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền với nhiều hình thức như phát tin, bài về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hệ thống truyền

thanh, phát thanh và truyền hình và đưa tin, bài trên báo chí để tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho người dân, đặc biệt là quy định về các nghề cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT để người dân hiểu, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi và chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, từ bỏ nghề cấm khai thác thủy sản. Đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Cát Khánh, lực lượng công an thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh (Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy) và UBND các xã liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, hạn chế hoạt động sử dụng xung điện, xiếc máy để khai thác thủy sản trên khu vực đầm Đê Gi nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Từ đầu năm 2020 đến nay đã thực hiện hơn 100 chuyến tuần tra, kiểm soát trên đầm, vùng biển quản lý; đã phát hiện, xử lý 95 trường hợp tàu cá vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản và xử phạt với tổng tiền hơn 746 triệu đồng, trong đó có 03 trường hợp vi phạm về tàng trữ/sử dụng xung điện, xiếc máy, phạt tiền gần 200 triệu đồng; tịch thu 02 tàu cá, tiêu hủy 03 bộ công cụ xung điện, xiếc máy là tang vật vi phạm.

Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh và chính quyền địa phương đã rất cố gắng và nỗ lực trong công tác phòng chống sử dụng xung điện, xiếc máy khai thác thủy sản trên đầm Đê Gi nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ tạm lắng xuống, các đối tượng vi phạm vẫn lén lút hoạt động đánh bắt thủy sản bằng xung điện, xiếc máy với hình thức rất tinh vi, họ chỉ hoạt động vào ban đêm và tổ chức thuê người theo dõi, giám sát động thái các phương tiện tuần tra của cơ quan chức năng, khi lực lượng chức năng tổ chức tuần tra thì họ nghỉ không hoạt động và sẵn sàng chống đối lại lực lượng tuần tra khi bị phát hiện, truy bắt, gọi thêm người thân với số đông gây áp lực, đe dọa tổ tuần tra để tẩu tán phương tiện, tang vật vi phạm.

Nguyên nhân:

- Phần lớn do các hộ dân có điều kiện đời sống, kinh tế khó khăn, mặt khác một số hộ do háms lợi mà vẫn lén lút duy trì việc sử dụng xung điện, xiếc máy để khai thác thủy sản trái phép trên đầm.

- Các Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở địa phương chưa phát huy được hết vai trò của mình trong cộng đồng.

- UBND các xã ven đầm chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó, một phần do không có đủ nhân lực, phương tiện chuyên dụng, kinh phí để tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đầm.

- Các phương tiện tàu cá sử dụng xung điện, xiếc máy khai thác thủy sản đều là tàu cá loại nhỏ, được mua, bán sang tay qua nhiều đời chủ nên không thể đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản theo quy định pháp luật, do đó cơ quan chức năng và địa phương rất khó kiểm soát, quản lý.

- Việc đấu tranh, xử lý tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện, xiếc máy hiện nay rất khó khăn, phức tạp do lực lượng chuyên trách của tỉnh mỏng,

thiếu trang bị, công cụ hỗ trợ, địa bàn quản lý rộng lớn, địa hình hiểm trở nên không thể đảm bảo lực lượng tuần tra thường xuyên tại các khu vực.

Trong thời gian tới, để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng và Chính quyền địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật Thủy sản 2017 về nghiêm cấm tàng trữ, sử dụng xung điện, xiéc máy, nghề, ngư cụ cấm đến các chủ tàu cá, ngư dân có hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn theo quy định của Luật Thủy sản 2017; đồng thời tiếp tục tăng cường phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản” tại các xã/phường ven đầm, biển trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi sử dụng xung điện, xiéc máy khai thác thủy sản trên đầm.

- Giao UBND các huyện Phù Cát, Phù Mỹ quyết liệt chỉ đạo UBND các xã ven đầm Đê Gi tăng cường công tác quản lý về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng đầm thuộc địa bàn quản lý. Chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đầm Đê Gi để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tàng trữ, sử dụng xung điện, xiéc máy khai thác thủy sản theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

- Giao UBND huyện Phù Cát xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động nghề cấm khai thác trên địa bàn quản lý (theo Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định).

UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh